
 

สรุปการสัมมนาเรื่อง  
พัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางเพ่ืออนาคตเศรษฐกิจและสังคมไทย อย่างไร?  

วันศุกร์ท่ี 1 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. 
ห้องประชุม One North ช้ัน 1 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) ทาวเวอร์ A  

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
________________________________________________________________________________ 
 
หัวข้อ “ความคืบหน้าในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของไทย” 
โดย ผศ.ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน สังกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ตามแผนท่ีรัฐบาลวางไว้คือแผนปี 2558 – 2565 ในแผนนี้สาระสําคัญ คือกรอบยุทธศาสาตร์ 4 เป้าหมาย 
5 แผนงาน โดย 4 เป้าหมาย คือ 4 ทิศทาง ได้แก่ (1) สร้างความม่ันคงทางสังคม (2) สร้างรากฐานความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจ (3) สร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในการขนส่ง และ (4) สร้างโอกาสและประโยชน์สูงสุด
จากการเป็นประชาคมอาเซียน ซ่ึงแผนงานดังกล่าวได้ผ่านคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วเม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 
2557 ซ่ึงสาระสําคัญเก่ียวกับการคมนาคมระบบรางมี 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 การปรับปรุงอุปกรณ์และโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ทําสะพานข้ามทางแยก มีการปรับปรุงอุปกรณ์
หรือโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีทําให้รถกับถนนไม่ใช้ร่วมกัน เป็นต้น  

ส่วนท่ี 2 เป็นเรื่องการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ ในท่ีนี้หมายถึงโครงการรถไฟทางคู่ 1 เมตร ท่ัวประเทศ
ไทย  

ส่วนท่ี 3 เป็นส่วนโครงการรถไฟฟ้า 10 สาย รอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
เป้าหมายในการนําเสนอคือ เรื่องการมองภาพจากโครงการพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่ง

ของประเทศไทย 
 

หัวข้อ “การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศเพ่ือรองรับรถไฟความเร็วสูง กรณีศึกษาของประเทศไต้หวัน” 
โดย Prof.Dr.Ching-Lung LIAO สังกัด National Taiwan University 

Mr.Wen-Liang LIU Taiwan สังกัด High Speed Rail Corporation (THSRC) 
เพ่ือสนับสนุนกาพัฒนาโครงการก่อสร้างระบบขนส่งทางรางแบเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศ

จึงได้เกิดสมาคมข้ึนมาโดยใช้ชื่อว่า Chung-Hua Railway Industry Development Association 
(CRIDA) โดยประกอบไปด้วย 90 หน่วยงานท่ีเป็นสมาชิก เม่ือเริ่มก่อต้ัง  ซ่ึงประกอบไปด้วยบริษัท
อุตสาหกรรมทางด้าน เครื่องกล ไฟฟ้า สื่อสาร และ Track work และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่อง ซ่ึงได้ก่อต้ังเม่ือ
ปี 1997 ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 140 หน่วยงาน โดย CRIDA มีหน้าท่ีหลักในการสนับสนุนรัฐบาลอย่างเต็มท่ี
ทางด้านโครงการก่อสร้างระบบรางในประเทศและการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ ซ่ึงมีภารกิจดังนี้ 
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- ดําเนินงานร่วมกับ Bureau of Standards ภายใต้กระทรวงการคลังในเรื่องมาตรฐานต่างๆ
ในการก่อสร้าง 

- เป็นผู้สนับสนุนหลักใน Training Course สําหรับภาคอุตสาหกรรมและ การเก่ียวกับการซ่อม
บํารุงในด้านระบบขนส่งทางราง 

- จัดสัมมนาและนิทรรศการเก่ียวกับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทางด้านระบบราง 

- จัดกิจกรรมการเยี่ยมชมหน่วยงานและบริษัทต่างๆทางด้านระบบขนส่งทางราง 

- บริหารจัดการการทํา R&D 

- การแลกเปลี่ยนบุคลากรระบบรางระหว่างหน่วยงานในท้องถ่ินและต่างประเทศ 
งานวิจัยทางด้านระบบรางในไต้หวัน 

ปัญหาในระบบรางสมัยใหม่ 

- เสียงท่ีดังเกินไป 

- แรงสั่นสะเทือนท่ีมากเกินไป 

- การสิ้นเปลืองพลังงาน 
ปัญหาท้ังหลายเหล่านี้ทําให้เกิดงานวิจัยเรื่องใหญ่ๆดังนี้ 

- Noise & Vibration โดยการใช้ Elastic Pad โดยมีการใช้ 4,000/Pad/Km/Line  

- Energy absorb 
Technical Problem (สําหรับการทํา Elastic Pad) 

- การวิเคราะห์และการทดลอง 

- ทดสอบ 

- ออกแบบ 

- การผลิต 

- การขาย 

- การซ่อมบํารุง 
อุตสาหกรรมภายในประเทศสําหรับการผลิตรถไฟความเร็วสูงในไต้หวัน 

ในปี 1987  

- ยังไม่มี อุตสาหกรรมทางด้านระบบรางเกิดข้ึน 

- รถไฟท่ีให้บริการมีเพียงของ Taiwan Railways Administration (TRA) ระยะทาง 1000 
km+ ท่ีให้บริการรอบเกาะไต้หวัน 

- ระบบรถไฟขนส่งมวลชนภายในเมือง ยังไม่มี 

- รถไฟความเร็วสูง ยังไม่มี 
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การจะพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางในไต้หวันนั้นเราต้องเข้าใจสถานะและปัญหาของเราเสียก่อน 
ในปี 1995 

- ปัญหาทางด้านมาตรฐานของประเทศ 
o มีการใช้มาตรฐานจากต่างชาติในการจัดซ้ือจัดจ้าง ทําให้ลดอํานาจการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมภายในประเทศ 
o ไม่มีวิสัยทัศน์ในการกําหนดทิศทางการ R&D ท่ีชัดเจน ซ่ึงเป็นการขัดขวางการพัฒนา

อุตสาหกรรม 
o  คุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะสมกับเง่ือนไขต่างๆของไต้หวัน 

- ปัญหาทางด้านระบบการ Verification 
o ประชาชนขาดความเชื่อม่ันในผลิตภันฑ์ภายในประเทศ 
o เป็นการยากท่ีจะให้ผู้บริการต่างชาติเข้าโปรแกรม INDUSTRY COLLABORATION 

PROGRAM (ICP) ในทางปฏิบัติ 
o ไม่มีข้อมูลท่ีไม่เฉพาะเจาะจงในการจะตรวจสอบโดยหน่วยงานท่ีมีอํานาจ 

- ปัญหาทางด้านกลไกทางการรับประกัน 
o ไม่มีการรับประกันท่ีแน่นอนแก่ผู้บริโภค 
o เป็นการยากท่ีจะแก้ไขเม่ือเกิดปัญหาทางด้านวิศวกรรมหรือข้อบกพร่องทางผลิตภัณฑ์ 
o ไม่มีกลไกทางการตลาดในการตอบโจทย์ความต้องการท่ีมีคุณภาพเหมาะสมและ

สามารถทําได้จริง 
เม่ือทราบปัญหาท้ังหมดแล้วก็จะทราบได้ว่าเราจะดําเนินการได้อย่างไร 

- การสร้าง มาตรฐานระบบรางของประเทศ 

- การสร้าง ระบบการตรวจสอบ 

- การสร้าง กลไกการรับประกันทางด้านวิศวกรรมและผลิตภัณฑ์ 

- การทําให้เกิดความยอมรับในตลาดภายในประเทศ 

- การมีส่วนร่วมในตลาดต่างประเทศ 
Taiwan High Speed Rail Consortium (THSRC) ก่อต้ังข้ึนเม่ือ เดือน พฤศจิกายน ค.ศ. 1996 โดยกลุ่ม
อุตสาหกรรม ดังนี้ 

- Continental Engineering Corporation 

- Fubon Group 

- Pacific Electric Company 

- Evergreen Group 

- TECO Electric & Machinery Corporation 

- GEC ALSTHOM 

- SIEMENS 
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โดยวิสัยทัศน์ของ THSRC คือ 

- เพ่ิมศักยภาพระดับความสามารถในการซ่อมบํารุง 

- เพ่ิมชิ้นส่วนท่ีใช้ภายในประเทศ 

- สนับสนุนความร่วมมือระหว่าง Suppliers ภายในประเทศกับผู้ผลิตในต่างประเทศ 

- สนับสนุนให้ Suppliers ภายในประเทศได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตในต่างประเทศ 

- แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ให้บริการเดินรถบริษัทต่างๆ 

- วางแผนกลยุทธ์ในเรื่องการใช้ Spare Part กับผู้รับให้บริการการเดินรถ 
 
ท้ังนี้ยังได้สร้างผลงานผลิตภัณฑ์ท่ีทําภายในประเทศ อันได้แก่ 

- Seat 

- Wheel Thread Cleaner 

- Pantograph 

- Shock Absorber 

- LED Headlight 

- Cabin Door Switch 

- Converter/Inverter Cooling Module (อยู่ระหว่างดําเนินการ) 
 
เสวนาเรื่อง “ความท้าทายของการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางในประเทศด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม” 
รายช่ือวิทยากรและผู้ดําเนินรายการ 

1. Prof.Dr.Ching-Lung LIAO  National Taiwan University 
2. Mr.Wen-Liang LIU Taiwan   High Speed Rail Corporation (THSRC) 
3. ดร. สมประสงค์  สัตยมัลลี  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  
4. คุณณภัทร ลังคง     Bombardier Transportation Signal (Thailand)  

     ,Co.,Ltd. 
5. นายพงษ์ศักด์ิ พิบูลศักด์ิ   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
6. ผู้ดําเนินการ : ผศ.ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
แผนการดําเนินงานไม่ว่าจะเก่ียวกับรถไฟต่างๆ หรือแนวความคิดท่ีจะส่งเสริมให้มี Local industry 

ในประเทศไทยเป็นเรื่องท่ีไม่ยาก ซ่ึงก่อนมี Mass transit และต๋ัวร่วมนั้น มีการดูงานกันมาก รู้ว่าอะไรดีทุก
อย่าง แต่เราก็พลิกโอกาสให้เป็นวิกฤตตลอด เราเริ่มจากต๋ัวแยกก่อน ซ่ึงการจะมารวมกันเป็นต๋ัวร่วมก็เป็นเรื่อง
ยากแล้ว สัปทานถูกตัดตอนสัญญาไม่เหมือนกัน การจะทําให้มี Local content เป็นเรื่องง่ายมาก อยากได้ก็
เขียนลงไปในสัญญา ปัจจุบันรัฐบาลก็มาถูกทางแล้ว แต่ยังไม่ให้แนวทางชัดเจน บอกให้เพ่ิม Local content 



 
5 

 

ถ้าใช้ของคนไทย แบรนด์คนไทยจะติดตลาดโลก ขออย่าไปติดกับคําว่าเอ้ือประโยชน์มากเกินไป ถ้าประโยชน์
มันตกกับคนไทยโดยรวมก็ควรทํา จริงๆ ของหลายอย่างในเมืองไทยทําได้แม้แต่อุปกรณ์เล็กๆ น้อยๆ ทําไมไม่
เกิดก็ต้องมาคิดกัน  

สายงานโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ ยินดีให้การสนับสนุนเต็มท่ี ในส่วนของการขับเคลื่อน คาดว่า
น่าจะเห็นทีท่าเพ่ิมข้ึนบ้าง จากท่ีหลายๆท่านได้ออกแรงขับเคลื่อนมากับทาง สวทช., อาจารย์ และ 
Stakeholder ส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวข้อง ตรงนี้เห็นทางว่า เป้าหมายโดยเฉพาะส่วนแกนกลางสภาพัตน์ก็ดี ได้ร่วมทํา
แผนงานกระทรวงคมนาคมปี 60-64 คิดว่าทางผู้ใหญ่ทุกกระบวนการทุกระดับได้รับรู้ว่าสิ่งท่ีจะเกิด ส่วนของ
อาจารย์ก็ออกสื่อให้ข้อคิดเห็น ว่าทางวิชาการจะร่วมพันธมิตรอะไรกันอย่างไร เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดเป็นจริง
ข้ึนมาเพราะได้มีการปฏิรูปแล้ว ตอนนี้เป็นช่วงการขับเคลื่อน Steering  

เราจะทําอย่างไรให้แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟฟ้า ซ่ึงมีหลายระดับ ทําให้เกิดชิ้นส่วนและ
การซ่อมบํารุงใช้ทดแทนหรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบในการผลิตข้ึนไปอีก คือรูปแบบท่ีมีการทําการ
ประกอบ นําชิ้นส่วนต่างๆ มาประกอบกัน มีโรงงานภายในประเทศ ประกอบในประเทศ ต่อไปก็ทําตัวเป็น 
System integrator ได้ ดังนั้น แนวทางท่ีจะทําได้ในระยะยาว ก็คงต้องมีความสามารถท่ีจะเริ่มประกอบระบบ
ได้เอง โดยท่ีมีทางเลือกท่ีเหมาะสมต่อการใช้งานในประเทศและต่อๆไปคือการทํา Design    
 กล่าวถึง ICP มาจาก Industrial Corroboration Program คํานี้ได้มีการพูดถึงครั้งแรกจากผู้แทน
มาเลเซีย โดยท่านต้องการจะพัฒนาตัวระบบเศรษฐกิจของมาเลเซีย ให้สามารถจะอยู่ได้ระยะยาว จึง
จําเป็นต้องริเริ่มทําโครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ขนส่งระบบรางก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้น โดยมองว่าการทํา
ให้การขนส่งระบบรางมาเลเซียยั่งยืนลําพังการซ้ือรถไฟมาใช้คงไม่เพียงพอ เห็นว่าต้องทําอุตสาหกรรมขนส่ง
ระบรางในมาเลเซีย โดยได้เลือกอุตสาหกรรมไว้ 4-5 ตัวได้แก่ ระบบราง เรือ เครื่องบิน ยุทธโธปกรณ์ 
เครื่องยนต์เจ็ต เป็นการไปติดต่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการทําเครื่องยนต์จากบริษัทใหญ่ ทําไมต้อง 
focus กับเรื่องดังกล่าว เพราะมองว่าเพราะเป็นอุตสาหกรรมไฮเทค ท่ีเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ํา ท่ี
ประกอบด้วยอุตสาหกรรมต้นน้ํา เช่น ทําชิ้นส่วนพลาสติก ทํายาง ทําอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าพัฒนาอุตสาหกรรม
ไฮเทคเหล่านี้โตได้ ก็จะทําให้อุตสาหกรรมต้นน้ําเติบโตไปด้วย ตัวช่าง วิศวกร ท่ีอยู่ในสายงานก็จะเติบโตตามไป
ด้วย ดังนั้น มาเลเซียได้เริ่มโปรแกรมท่ีเรียกว่า MIGHT Program ตัวโครงการดําเนินการโดยนายกรัฐมตรี 
ภายใต้สํานักนายกรัฐมนตรี ต่อมาส่งต่อให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ดําเนินการต่อเหมือนท่ี สวทช. ทําอยู่ตอนนี้ 
แต่เม่ือทําไปก็พบปัญหากระบวนการจัดซ้ือและไม่มี End user ทําให้โครงการต้องย้อนกลับมาอยู่ในความดูแล
ของสํานักนายกฯ อีก ภายใน 20 ปีท่ีผ่านมา มีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลา เริ่มแรกเกิดโครงการ MIGHT หรือ
เรียกว่าโครงการ offset program คือรัฐบาลมีการชดเชยให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล ถ้า
ส่งเสริมให้เกิด Local industry ในประเทศมาเลเซียได้ อุตสาหกรรมเกิดได้ ในท่ีสุดปี 2015 ก็มีการต้ัง
หน่วยงานภายใต้กระทรวงการคลังคือ TDA (Technology Depository Agency) ทําหน้าท่ีในการบริหาร
โครงการ offset program ปัจจุบัน ก็มีคําใหม่ คือ ICP แปลว่าโครงการของรัฐท่ีเป็น government 
procurement แล้วอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย การจัดซ้ือต้องทําตามระเบียบของ ICP ซ่ึง TDA เป็นคน
ควบคุม ใน ICP มีเง่ือนไขหลักๆ 6 ประการ คือ บริษัทใดๆ ก็ตามจะขายสินค้าให้รัฐบาล ต้องจดทะเบียนเป็น
บริษัทในประเทศมาเลเซีย ต้องส่งเสริมให้เกิด Local Industry ถ้าเป็นเทคโนโลยีท่ีมาเลเซียทําไม่ได้ต้อง
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ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้อุตสาหกรรมยืนด้วยขาของตัวเอง หลักกการนี้ประเทศไทยเป็นน่าจะ
เป็นประเทศเดียวท่ีไม่ได้ทํา โดยการเกิดข้ึนของ ICP Program ไม่ควรทําให้มีบริษัทใดบริษัทหนึ่งได้ประโยชน์
จาก ICT program สมมุติว่าในประเทศไทยอยากทํารถไฟผ่าน ICP Program ก็น่าจะให้บริษัทไทยจํานวนใด
จํานวนหนึ่ง ซ่ึงมากกว่าหนึ่งบริษัทมารวมตัวกันเป็นกลุ่ม เป็น consortiums อะไรบ้างอย่างเพ่ือยืนโครงการ
เสนอ ICP Program และแข่งขันกันเองได้ 
 


